

องค์การบริหารส่วนตำบล

สำนักงานปลัด

ส่วนการคลัง

**ส่วนที่สด**

ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
ที่-นม-๐๐๒๓.๒๖/ว ๕๗๖



ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล

ปีที่ ๗๗๖ (๑)

วันที่ ๒๕ เม.ย ๒๕๖๖

เวลา

ที่ว่าการอำเภอปักธงชัย  
ถนนสีปศิริ นม ๓๐๑๕๐

๒๕ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อก่อสร้าง/ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน แหล่งกักเก็บน้ำ หรือสิ่งสาธารณประโยชน์อื่น ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้รับความเสียหายจากสาธารณภัย

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลตะขบ และนายกเทศมนตรีตำบลบ่อปลาทอง  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย, จิ้ว, ดอน, ตะขบ, ภูหลวง, สะแกรราช, สุขเกษม และตำบลตูม

อ้างถึง หนังสืออำเภอปักธงชัย ด่วนที่สุด ที่ นม ๐๐๒๓.๒๖/ว ๑๑๙๔ ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือจังหวัดนครราชสีมา ด่วนที่สุด ที่ นม ๐๐๒๓.๓/ว ๘๕๕๓  
ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๖

จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่อำเภอปักธงชัยแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำรวจข้อมูลถนน แหล่งกักเก็บน้ำ หรือสิ่งสาธารณประโยชน์อื่น ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบซึ่งได้รับความเสียหายจากสาธารณภัย หรือเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในพื้นที่ หากมีความประสงค์จะดำเนินการก่อสร้าง/ปรับปรุง ซ่อมแซม ให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ ให้จัดทำคำขอรับสนับสนุนงบประมาณตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่กำหนดส่งให้จังหวัด นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า สำนักงานงบประมาณได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อก่อสร้าง/ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน แหล่งกักเก็บน้ำ หรือสิ่งสาธารณประโยชน์อื่น ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้รับความเสียหายจากสาธารณภัย จำนวน ๒,๔๓๕ โครงการ วงเงิน ๖,๓๘๔,๙๙๘,๐๐๐ บาท โดยให้เบิกจ่ายในงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ในการนี้ เพื่อให้การบริหารงบประมาณดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด อำเภอปักธงชัยจึงขอแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ ดังนี้

๑. แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อก่อสร้าง/ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน แหล่งกักเก็บน้ำ หรือสิ่งสาธารณประโยชน์อื่น ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งได้รับความเสียหายจากสาธารณภัย จำนวน ๑๕๘ โครงการ วงเงิน ๓๗๘,๐๕๔,๙๐๐ บาท ทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

๑.๑ ดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยกำหนดในเอกสารเชิญชวนจัดซื้อจัดจ้างไว้ด้วยว่า “การจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อได้รับแจ้งการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น” และเร่งรัดดำเนินการก่อนนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖ ทั้งนี้ เมื่อดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดแล้วหากมีงบประมาณเหลือจ่ายหรือคาดการณ์ได้แน่ชัดแล้วว่าจะเหลือจ่ายขอให้แจ้งให้จังหวัดทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ทราบยอดงบประมาณเหลือจ่ายดังกล่าวเพื่อดำเนินการนำงบประมาณส่งคืน

/๑.๒ รายงานผล...

๑.๒ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างและความคืบหน้าการดำเนินโครงการตามแบบฟอร์มที่กำหนดส่งให้จังหวัดทุกวันที ๑๕ ของเดือนจนกว่าการดำเนินโครงการจะแล้วเสร็จ พร้อมทั้งรายงานข้อมูลดังกล่าวผ่านระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน

๑.๓ กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบรายการงบประมาณที่ได้รับจัดสรรแล้วปรากฏว่า รายการที่ได้รับจัดสรรหมดความจำเป็นต้องใช้จ่าย ไม่ว่าจะกรณีใด เช่น งบประมาณมีความซ้ำซ้อนได้ใช้งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานอื่นดำเนินการแล้ว ให้ดำเนินการนำงบประมาณส่งคืนให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

๑.๔ กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบรายการงบประมาณที่ได้รับจัดสรรแล้วปรากฏว่า มีข้อผิดพลาดอันเกิดจากการพิมพ์ เช่น สะกดผิด คำซ้ำ เกินหรือตกหล่น หรือใช้ถ้อยคำไม่ถูกต้อง หรือมีความประสงค์ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการหรือจำนวนงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ให้ชะลอการประกาศการจัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อน โดยจะสามารถดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างได้ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงจากผู้มีอำนาจตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น พ.ศ. ๒๕๖๒ ทั้งนี้ ให้ส่งให้จังหวัดภายในวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๖ เพื่อรวบรวมเสนอกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพื่อพิจารณา

๒. แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑๙ โครงการ วงเงิน ๕๐,๓๕๗,๕๐๐ บาท ดำเนินการตรวจสอบ หากมีความประสงค์ขอรับการจัดสรรงบประมาณ ให้ดำเนินการจัดทำรายละเอียดคำขอและเอกสารประกอบการพิจารณาให้ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามรายการที่ได้รับการอนุมัติและส่งให้จังหวัดรวบรวมส่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นภายในวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๖ หากเลยระยะเวลาดังกล่าวถือว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีความประสงค์ขอรับการจัดสรรงบประมาณ ทั้งนี้ กรณีไม่ประสงค์ขอรับการจัดสรรงบประมาณใช้ชี้แจงเหตุผลให้จังหวัดทราบภายในวันดังกล่าวด้วย รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



นายโกศล ธรรมวิเศษ

ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ)รักษาราชการแทน

นายอำเภอเมืองโขงชัย

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ  
โทร. / โทรสาร ๐ - ๔๔๔๔ - ๑๖๔๒